



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นการเฉพาะราย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๓ ราย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

ลำดับที่	วิชาเอก	ชื่อ - สกุล ผู้สอบแข่งขันได้	หมายเหตุ
๑๐	ภาษาอังกฤษ	นายวทัตญญ จอมพาลี	
๑๔	ภาษาอังกฤษ	นางสาวสุนันทร บุญน้อม	
๑๖	ภาษาอังกฤษ	นางสาวกานต์กมล ชูสกุล	
๑๗	ภาษาอังกฤษ	นางสาววรินยุพา ใจใหญ่สกุล	
๑๘	ภาษาอังกฤษ	นางสาวปรายรุ่ง กลิ่นโกสุม	
๑๙	ภาษาอังกฤษ	นางสาวนภสรณ์ ไวยากรณ์	
๒๐	ภาษาอังกฤษ	นางสาวนิราภร วิไลฤทธิ์	
๒๑	ภาษาอังกฤษ	นางสาวณัฐฉรียา ยอดเงิน	
๒๕	ภาษาอังกฤษ	นางสาวนัทธมน กำแพงนา	

ลำดับที่	วิชาเอก	ชื่อ - สกุล ผู้สอบแข่งขันได้	หมายเหตุ
๑๓	ภาษาไทย	นายทัศนัย โคกบัว	
๒๑	ภาษาไทย	นางสาวจรียา นาคะบุตร	
๒๒	ภาษาไทย	นางสาวธมลวรรณ เชื้อสะอาด	

นอกนั้นคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(เมธิน ลิ้มเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี